

Số: **2483**/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục
vụ Dự án đại lộ Đông Tây

Hà Nội, ngày **30** tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2267/UBND-TM ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án đại lộ Đông Tây, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì: Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Theo công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản số 1791/BKH/KTĐN ngày 31/3/2003, tại Mục 7(c) và Công hàm ngày 31/3/2005 tại Mục 5(b) có nêu: “Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ miễn cho: các công ty Nhật Bản hoạt động với tư cách là các nhà cung ứng, nhà thầu, và/hoặc tư vấn tất cả các loại thuế và phí tài chính nộp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với việc nhập khẩu và tái xuất các nguyên vật liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện các dự án theo Danh mục đính kèm”, trong đó có Dự án xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp theo như kiến nghị tại công văn số 2267/UBND-TM của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các hàng hóa của gói thầu số 3 dự án xây dựng đại lộ Đông Tây do nhà thầu liên danh Kawasaki Heavy Industries-GTECH nhập khẩu hàng hóa. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh (không nhập khẩu hàng hóa) chỉ thực hiện vai trò hỗ trợ cho Nhà thầu thực hiện các thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, xin miễn các loại thuế theo đúng Công hàm trao đổi giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản và các quy định pháp luật hiện hành thì được miễn thuế theo thỏa thuận tại Công hàm.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cứ quy định tại Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, kiểm tra hồ sơ hàng

hóa nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan theo quy định, thực tế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đề Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Hoàng Việt Cường